

Số: /BC-HĐND

Đồng Tháp, ngày tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND Tỉnh. Để chuẩn bị kỳ họp thứ sáu, HĐND Tỉnh khoá X, ngày 29/6/2023, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung do UBND Tỉnh trình. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan¹. Ban Văn hóa - Xã hội (VH-XH) có ý kiến như sau:

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2023

Qua xem xét Báo cáo số 235/BC-UBND ngày 26/6/2023 của UBND Tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023, Ban VH-XH cơ bản thống nhất với đánh giá của UBND Tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2023:

- **Về Giáo dục - Đào tạo:** Tình hình huy động học sinh đến trường ở các cấp học tiếp tục được đảm bảo; ngành giáo dục đã có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng dạy và học và kết thúc năm học 2022-2023 theo kế hoạch; Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 32/2023/NQ-HĐND ngày 31/3/2023 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã góp phần chia sẻ khó khăn với người dân trong điều kiện kinh tế mới phục hồi sau dịch Covid-19.

- **Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân:** Tình hình dịch bệnh được theo dõi, giám sát kịp thời. Việc đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực được quan tâm thực hiện, từng bước hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh trong nhân dân. Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp 700 giường đã hoàn thành và đi vào hoạt động đảm bảo người dân có điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng cao của Tỉnh.

- **Công tác an sinh xã hội, tạo việc làm và giảm nghèo:** Chính sách an sinh xã hội được triển khai đến đối tượng thụ hưởng, kịp thời hỗ trợ tặng quà cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em nghèo trong dịp lễ, tết; thành lập Trung tâm điều dưỡng người có công. Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận

¹ Đại diện: Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; đại diện lãnh đạo: Ban Pháp chế, Ban KT – NS HĐND Tỉnh; các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tài Chính, Tư pháp; Văn phòng UBND Tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh...

nghèo và triển khai các chính sách, dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn Tỉnh được quan tâm. Công tác đào tạo nghề được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng theo hướng nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, đã hỗ trợ tìm việc làm cho 15.450 lao động, đạt 51,3% kế hoạch năm, trong đó, có 1.003 lao động đã xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 67% kế hoạch.

- **Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch:** Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi, phong phú, hấp dẫn về nội dung và đa dạng về hình thức; Đặc biệt, tỉnh tổ chức thành công lễ hội Xoài, góp phần tạo dựng hình ảnh địa phương và xây dựng văn hóa, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo². Tiếp tục quan tâm, chú trọng thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh³. Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng thể thao quần chúng, chú trọng đầu tư phát triển thể dục, thể thao học đường làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao⁴. Ngành du lịch phục hồi và tiếp tục phát triển khá nhanh, thu hút 2,5 triệu lượt khách, tăng 8,99% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 65,79% kế hoạch năm.

- **Công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội** được quan tâm, chỉ đạo thực hiện; thường xuyên định hướng, cung cấp thông tin cho báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh và kết quả đạt được về phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Hạ tầng viễn thông được quan tâm đầu tư, nâng cấp, hướng đến hạ tầng số, nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, internet trên địa bàn Tỉnh.

*** Một số nội dung tồn tại hạn chế như sau:**

- Việc đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ cho năm học nhưng ngành giáo dục phân bổ về cho cơ sở giáo dục chưa đầy đủ, kịp thời để phục vụ hoạt động dạy và học, thậm chí giao về cho địa phương khi năm học đã kết thúc. Hiện nay, đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn học tích hợp chủ yếu là lắp ghép, phần nào làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được quan tâm thực hiện đạt kết quả rất tích cực, nhưng hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều công ty, doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài chưa công khai, minh bạch chi phí đi lao động theo khung giá trần mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định để người lao động lựa chọn doanh nghiệp phù

² nhất là các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân, Tuần lễ du lịch gắn với lễ hội hoa Xuân Sa Đéc; Lễ hội Xoài Đồng Tháp năm 2023...

³ Trong 6 tháng đầu năm 2023, có thêm 01 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và 02 di tích xếp hạng cấp tỉnh nâng số di tích được xếp hạng của Tỉnh lên 101 di tích, trong đó, có 01 di tích quốc gia đặc biệt, có 17 di tích quốc gia và 83 di tích cấp Tỉnh; có 08 nghệ nhân của tỉnh Đồng Tháp được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực Di sản văn hoá phi vật thể

⁴ Trong 6 tháng đầu năm, cử 28 đoàn thể thao, gồm 58 lượt huấn luyện viên, 324 lượt vận động viên tham gia 28 giải thể thao quốc gia, quốc tế, khu vực với kết quả đạt tổng cộng 117 huy chương (trong đó, 44 HCV, 32 HCB và 41 HCD). Riêng tại Seagames 32, Đồng Tháp đã đóng góp 4 HCV, 1 HCB và 2 HCD.

hợp với khả năng điều kiện kinh tế của mình cũng là những bức xúc của người lao động và nhân dân Tỉnh nhà.

- Nguồn lực y tế tuy có được tăng cường nhưng vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh. Các cơ sở y tế gặp khó khăn khi thực hiện tự chủ tài chính do thiếu hụt nguồn thu, không đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên... Công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế mặc dù được quan tâm nhưng hiện nay còn nhiều khó khăn, cần được quan tâm giải quyết; bệnh Sốt xuất huyết, Tay chân miệng có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ năm trước.

- Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của Tỉnh giảm rất thấp, nhưng đời sống của các hộ thoát nghèo hàng năm gặp nhiều khó khăn do không có nguồn thu nhập ổn định. Việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH còn thấp, cùng với việc rút BHXH một lần của người tham gia trên địa bàn Tỉnh tăng cao sau dịch bệnh, làm gia tăng số người rời khỏi hệ thống an sinh xã hội, gây khó khăn cho việc thực hiện mục tiêu bao phủ BHXH. Tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, trẻ em bị đuối nước là những vấn đề cần được quan tâm giải quyết.

- Việc giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Tỉnh đạt còn thấp. Theo báo cáo giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 của Kho bạc Nhà nước Tỉnh thì vốn Trung ương đạt 45% (12,294 triệu đồng); vốn địa phương đạt 16% (341 triệu đồng).

- Hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao tuy được quan tâm thực hiện nhưng chưa được khai thác hết công năng của cơ sở vật chất hiện có. Việc giới thiệu, quảng bá văn hoá, con người Đồng Tháp còn một số mặt hạn chế. Hoạt động du lịch tuy đã được khôi phục nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn còn khó khăn; công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch tuy đã được tăng cường nhưng chưa bù đắp được so với trước khi xảy ra dịch bệnh Covid-19.

II. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ban VH-XH cơ bản thống nhất với nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023, tuy nhiên đề nghị UBND Tỉnh quan tâm một số nội dung sau:

- Rà soát, triển khai đồng bộ các điều kiện để chuẩn bị cho năm học 2023 - 2024 bảo đảm khung chương trình và chất lượng, tăng cường công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các khối lớp 4, 8 và 11. Sở Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp thống nhất với sở Kế hoạch và Đầu tư thời gian bố trí nguồn ngân sách mua sắm thiết bị tối thiểu phục vụ cho việc dạy và học hợp lý, không để lặp lại trường hợp như năm học 2022-2023.

- Các ngành chuyên môn tăng cường phối hợp với các địa phương triển khai kế hoạch tuyển sinh sâu rộng hơn nữa, cần đổi mới, nghiên cứu cách làm hay về công tác phân luồng, hướng nghiệp, truyền thông, tư vấn mới để rà soát, bổ sung cho phù hợp tình thực tế của địa phương nhằm tạo điều kiện cho tất cả

học sinh Trung học phổ thông tiếp cận chính sách hỗ trợ đặc thù của Tỉnh theo Nghị quyết 392/2020/NQ-HĐND⁵.

- Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền chính sách hỗ trợ đối với các hộ thoát nghèo hàng năm qua rà soát theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (hộ thoát nghèo nhưng chưa có nguồn thu nhập ổn định, đời sống bấp bênh gặp nhiều khó khăn). Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp công khai, minh bạch chi phí đi lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để người đi lao động ở nước ngoài tự chọn doanh nghiệp cho mình.

- Hiện nay Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh thu hồi kinh phí hỗ trợ không hoàn lại theo Nghị quyết 392/2020/NQ-HĐND (học ngoại ngữ, giáo dục định hướng, học nghề và khám sức khỏe) đối với người lao động không đã nhận nhưng không đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian vừa qua. Qua khảo sát, thời gian các đối tượng này không tham gia đi lao động ở nước ngoài được do điều kiện khách quan, dịch bệnh Covid-19; các nước người lao động đến làm việc tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19... cho nên việc thu hồi kinh phí này gây khó khăn cho người lao động. Đề nghị UBND Tỉnh quan tâm xem xét.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả dự án chuyển đổi số ngành Y tế, vận động người dân cài đặt và sử dụng sổ khám chữa bệnh điện tử. Có giải pháp tháo gỡ các khó khăn trong công tác đầu tư, mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế; bổ sung nguồn nhân lực cho ngành y tế. Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách, giải pháp phù hợp thu hút lực lượng ngành y tế Tỉnh nhà.

- Tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nhất là việc giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ việc làm bền vững.

- Tại điểm c khoản 3 Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 quy định: "*c) Đối với xây dựng nông thôn mới thôn, bản, ấp, UBND cấp tỉnh chủ động xây dựng tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu phù hợp với đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội các cộng đồng thôn, bản, ấp trên địa bàn để ban hành và chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đồng bộ với tiêu chí nông thôn mới cấp xã*" nhưng hiện nay UBND Tỉnh chưa ban hành nội dung này. Đề nghị UBND Tỉnh sớm ban hành để địa phương căn cứ tổ chức triển khai thực hiện.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Kết luận số 249-KL/TU của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về đẩy mạnh phát triển du lịch góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025 và chính sách hỗ

⁵ Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động đi thực tập và thực tập nâng cao tay nghề; người tham gia chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài do UBND Tỉnh ký kết giai đoạn 2021 - 2025.

trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn Tỉnh; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung nguồn nhân lực du lịch.

- Có giải pháp thực hiện đảm bảo lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đến năm 2025 đạt 45%; BHTN 2,5%; BH thất nghiệp 35% và đến năm 2030 đạt tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH là 60%; BHTN 5%; BH thất nghiệp 45% theo Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương và Chương trình hành động số 71-CTr/TU ngày 25/7/2018 của Tỉnh uỷ Đồng Tháp khoá X thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách BHXH.

- Tăng cường định hướng tuyên truyền cho cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh; đảm bảo thông tin kịp thời, thông suốt. Chủ động nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, đấu tranh phản bác thông tin không đúng sự thật.

Kính trình HĐND Tỉnh xem xét và quyết định./.

Nơi nhận:

- TT/HĐND, UBND Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND. Linh.

**TM. BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**

Đoàn Duy Thùy Ngạn